

**DIỄN VĂN KHAI MẠC CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO VIỆT NAM TOÀN QUỐC
LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Chư tôn đức Trưởng lão Phó Pháp chủ, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Đại hội;

Kính bạch Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Chủ tọa Đại hội;

Kính thưa các Quý vị khách quý Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, các Ban, Bộ ngành Trung ương, và Thành phố Hà Nội;

Kính bạch Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, và các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước, và ở nước ngoài;

Kính thưa quý vị Chức sắc đại diện các tôn giáo bạn.

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm, tràn đầy niềm hoan hỷ, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Thủ đô Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội vô cùng hân hoan và hân hạnh được cung đón Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN, Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh tới chứng minh và chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Tôi nhiệt liệt chào mừng Chư tôn thiên đức giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các Ban, Viện Trung ương, và 1.091 đại biểu Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử ưu tú đại diện cho các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cả nước, các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sức mạnh đoàn kết và hòa hợp của Phật giáo Việt Nam đã về dự Đại hội IX.

Đại hội vinh dự được chào đón Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Quý vị khách quý Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQVN, các Ban, Bộ ngành Trung ương; Quý vị lãnh đạo Thành phố Hà Nội; Chúc sắc tôn giáo bạn đã đến dự và chúc mừng Đại hội.

Sự hiện diện của Chư tôn thiên đức, Quý vị khách quý về dự Đại hội hôm nay là niềm vinh hạnh, và là sự động viên, cổ vũ to lớn đối với Tăng Ni, đồng bào Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tôi xin được gửi tới Chư tôn thiên đức, Quý vị khách quý, Quý vị đại biểu, và toàn thể Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, lời chúc mừng đại đoàn kết, và lời chào trân trọng nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Kính bạch Chư tôn đức;

Kính thưa Quý vị khách quý;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong giờ phút trang nghiêm long trọng này, Đại hội thành kính tưởng niệm tri ân công đức Chư vị lịch đại Tổ sư; tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tưởng nhớ anh linh Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc; Thành kính tưởng niệm Đức Đệ Tam Pháp chủ GHPGVN Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, và Chư tôn đức Lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII (2017-2022) vừa qua đã diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế vô cùng đặc biệt với nhiều thuận lợi và cũng phải đối diện với những khó khăn, thách thức chưa từng diễn ra. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã điều hành linh hoạt, sáng tạo các hoạt động Phật sự của Giáo hội. Các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự các cấp đã đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ. Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã rất nỗ lực trong các Phật sự và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng kế hoạch Thông tư 205/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự. Đại hội đại

biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra thành công ở tất cả 63 tỉnh, thành phố theo đúng Thông tư 60/TT-HĐTS để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong Giáo hội đã hòa hợp, nỗ lực, cố gắng vượt bậc đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng, đó là: Tăng sự trang nghiêm, Tăng Ni đoàn kết; Các kỳ An cư kết hạ được tổ chức ở tất cả các Ban Trị sự, tổ chức thành công 70 Đại Giới đàn truyền thụ giới pháp cho hơn 20 ngàn giới tử tiếp nối hậu lai, báo Phật ân đức; hàng trăm ngàn đồng bào Phật tử được quy y Tam bảo; Chùa và cơ sở tự viện được mở mang xây dựng; nhiều buổi thuyết pháp, tưởng niệm tri ân Anh hùng liệt sỹ, nhiều khóa tu mùa hè, khóa giảng và tu online được tổ chức đáp ứng cho nhu cầu của đồng bào Phật tử và giới trẻ thanh thiếu niên; công tác từ thiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được thực hiện thường xuyên, liên tục với giá trị hơn 7.000 tỷ đồng. Công tác ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, có hiệu quả thiết thực chung tay thực hiện tốt sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, một lần nữa Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cùng chứng tỏ tinh thần Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử. Các cấp Giáo hội đã chung tay cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội góp phần đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh. Tăng Ni, Phật tử tích cực đóng góp nguồn lực cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, Quỹ Vaccine do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN phát động, mua sắm trang thiết bị y tế, phòng áp lực âm, xe cứu thương, thuốc cho bệnh nhân... và hàng trăm tấn lương thực gạo, thực phẩm rau quả, hàng triệu suất ăn yêu thương trong vùng tâm dịch, hàng nghìn túi an sinh, túi thuốc F0... Nhiều Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xung phong vào phong trào “Cởi áo Cà sa, khoác áo Blouse” tình nguyện vào tuyến đầu chống dịch phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện thu dung tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Nhiều chùa được sử dụng làm nơi cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để chung tay chiến thắng đại dịch đưa cuộc sống trở lại bình an.

Quan hệ Phật giáo quốc tế và hoạt động đối ngoại giao lưu, hợp tác quốc tế là một trong những thành tựu Phật sự nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, trong điều kiện phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động giao lưu quốc tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội ở khắp nơi trên thế giới. Song, trong những năm đầu nhiệm kỳ trước khi xảy ra dịch bệnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cử và tổ chức hàng trăm đoàn của Giáo hội đi thăm viếng Phật giáo các nước, tham dự các hội thảo Phật giáo quốc tế làm tăng cường tình hữu nghị và làm sâu sắc mối quan hệ quốc tế. Giáo hội đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 3 tại Việt Nam năm 2019 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam có sự tham dự của các đại biểu đến từ 112 quốc gia, vùng lãnh thổ, có 5 vị nguyên thủ là Tổng thống, Thủ tướng các quốc gia tham dự. Qua các kỳ Vesak rất thành công, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khẳng định vai trò, vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam, cũng như sự chủ động, năng lực hội nhập quốc tế của Giáo hội. Qua đó, góp phần khẳng định Việt Nam luôn là thành viên tích cực của Liên hợp quốc, giới thiệu về truyền thống văn hóa, hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nhân loại đang ở trong quá trình hội nhập quốc tế sâu sắc, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với con người, với mọi quốc gia, dân tộc. Đồng thời, nhân loại cũng đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo do tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh, mâu thuẫn, xung đột, cạnh tranh khu vực sâu sắc.

Đất nước ta, sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đang có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao trên thế giới. Song, trong bối cảnh tình hình chung, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, cũng đặt ra nhiều thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước tình hình đó, với truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trường dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội để vững bước trong sự nghiệp chung chăm lo cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng đất nước hướng đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam trở thành nước phát triển, hùng cường, thịnh vượng.

Nhiệm kỳ IX (2022-2027), Tăng Ni, tín đồ Phật tử các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nỗ lực phấn đấu theo định hướng: Kỷ cương, Trách nhiệm, Đoàn kết, Phát triển. Tại Đại hội này, các đại biểu có nhiệm vụ tập trung thảo luận, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, phương thức thực hiện hiệu quả các Phật sự trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó đề ra phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ tới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào 12 mục tiêu Phật sự lớn của Giáo hội trong nhiệm kỳ tới, các dự thảo văn kiện trình Đại hội; suy tôn Đức Pháp chủ và bổ sung Hội đồng Chứng minh; suy cử Hội đồng Trị sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027; và một trong những nội dung quan trọng của Đại hội kỳ này là tiến hành tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đảm bảo Hiến chương thực sự phù hợp với các quy định trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật Nhà nước liên quan, cũng như phù hợp với thực tiễn trong công tác điều hành Phật sự.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, đồng bào tín đồ Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, góp phần chung tay cùng cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, tôi đề nghị Đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để đánh giá đúng thành tựu Phật sự đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác điều hành Phật sự của Hội đồng Trị sự; đồng thời phân tích sâu những tiềm năng, lợi thế, nhìn ra những khó khăn, thách thức phía trước từ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ Phật sự trọng tâm và sáng tạo đột phá nhằm thực hiện thành công một cách hữu hiệu nhất các Phật sự ích đạo, lợi đời, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Trên tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Kính chúc Chư tôn thiên đức Tăng Ni pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Kính chúc Quý vị đại biểu khách quý và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.